

TIỀN HẢI

Tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn ngừa vi phạm

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Tiền Hải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.



Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tây Ninh (Tiền Hải) thường xuyên chú trọng giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn, trong đó có hệ thống đường giao thông.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy: Thẩm huấn lời dạy của Bác "Kiểm tra là công cụ thiết yếu để làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, là biện pháp hữu hiệu trong việc đấu tranh thủ tiêu mọi thiếu sót, khuyết điểm", vì vậy các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong huyện luôn chú trọng đổi mới công tác KTGS theo hướng chủ động, kịp thời, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chương trình KTGS hàng năm được cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung cụ thể, trong đó chú trọng KTGS những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Năm 2022, cấp ủy hai cấp đã thực hiện 87/77 cuộc kiểm tra, 37/37 cuộc giám sát; UBKT hai cấp đã thực hiện 89/80 cuộc kiểm tra, 32/33 cuộc giám sát. Nội dung chủ trọng kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đất đai, xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện các nghị định của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm như thu, chi tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách xã hội... Năm 2022, 100% đảng ủy xã, thị trấn đều thực hiện cuộc kiểm tra 4 nội dung theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc tăng cường KTGS các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm không chỉ phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm mà còn tạo niềm tin trong nhân dân, qua đó tăng hiệu quả trong huy động các nguồn lực đầu tư, hạn chế tối đa đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân về các lĩnh vực này.

Đồng chí Bùi Duy Điện, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tây Ninh cho biết: Năm 2022 là năm địa phương tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là hoàn thiện các tiêu chí về giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn, vì vậy bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cuộc kiểm tra 4 nội dung theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã đã tập trung giám sát chất lượng các công trình xây dựng. Các kết luận KTGS được công bố công khai trước Đảng bộ đã tạo sự đồng thuận, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, từ đó tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần quan trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023 Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã tiếp tục tập trung kiểm tra việc quản lý, điều tiết thu chi nguồn ngân sách bán đấu giá quyền sử dụng đất;

kiểm tra việc lấn chiếm, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà ở; kiểm tra việc vận động thu, chi, sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc thu, nhận sử dụng nguồn kinh phí cho công tác diệt chuột...

Ngoài các cuộc KTGS theo chương trình, thời gian qua, cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn huyện còn chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Trường Mầm non Nam Hà và đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đến mức phải thi hành kỷ luật. Theo đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Nhìn chung, thông qua KTGS, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn, chấn chỉnh, bổ khuyết, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong năm 2022 đã đình chỉ sinh hoạt và thi hành kỷ luật đảng 32 đảng viên, qua đó góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của huyện.

Năm 2023, UBKT các cấp tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình KTGS có trọng tâm, trọng điểm, nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, tăng cường KTGS lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; thu, chi tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách xã hội... góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, giữ ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

ĐÀO QUYÊN

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Anh Nguyễn Văn Chuân, thôn Đồng Tâm, xã An Đông là điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện Quỳnh Phụ. Anh đã hợp tác cùng một số hộ dân trong xã trồng cây được liệu, thành lập HTX Nông sản được liệu Đồng Tâm, hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho các thành viên. Anh Chuân chia sẻ: Nếu như trước kia các hộ dân chỉ canh tác manh mún trên đất bãi bồi với những cây trồng đơn thuần như ổi, chuối, sắn... hiệu quả kinh tế không cao thì hiện nay các thành viên HTX có thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/hộ/năm tùy vào diện tích trồng cây được liệu của gia đình ít hay nhiều. Như bản thân tôi có hơn 2ha trồng cây bạch hà, làm trà hoa cúc bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí thu về từ 400 - 500 triệu đồng. Thời gian tới, HTX không chỉ sản xuất trà thảo mộc mà còn chủ động xây dựng thương hiệu, nâng tầm thành sản phẩm OCOP.

Tại xã Diệp Nông (Hưng Hà), bà Nguyễn Thị Nhan, thôn Việt Yên 5 dù tuổi đã cao nhưng vẫn mạnh dạn vay vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đầu tư chuồng trại nuôi lợn, tăng thu nhập cho gia đình. Bà cho biết: Tôi đầu tư xây dựng chuồng trại theo chu trình khép kín bảo đảm vệ sinh môi trường, thường xuyên nuôi 4 lợn nái, gần 30 lợn thịt và gói lúa liên tục. Mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình tôi thu về gần 100 triệu đồng, giúp chúng tôi trang trải cuộc sống tốt hơn.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm

nghèo bền vững" tiếp tục được các cấp hội chỉ đạo sâu sát, phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả, góp phần quan trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từ phong trào góp phần khơi dậy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt mọi khó khăn để vươn lên làm giàu trong mỗi hội viên, nông dân. Các cấp hội đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, doanh nghiệp tổ chức tốt hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. Hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP. Trong năm 2022, các cấp hội đã tổ chức 2.197 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 167.859 lượt hội viên, nông dân tham dự; phối hợp cùng 2.110 tấn phân bón các loại, tăng ứng 44 tấn giống cho hội viên, nông dân phục vụ sản xuất. Hội đã trực tiếp đầu tư, phối hợp tổ chức đào tạo 40 lớp dạy nghề cho 1.433 hội viên, nông dân tham dự, nông dân sau đào tạo nghề có 912 người có việc làm. Ngoài ra, hội nông dân từ tỉnh tới cơ sở đã tổ chức cho hội viên, nông dân đi

tham quan, học tập tại các mô hình sản xuất, tham gia các hội thảo đầu bờ; vận động hội viên đầu tư tiên, vốn cải tạo vườn tạp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học, chuyển đổi vùng đất úng, trồng kém hiệu quả sang chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác thu hồi và giải ngân nguồn vốn cho vay với tổng dư nợ đến nay hơn 3.631 tỷ đồng, cho 55.115 gia đình hội viên vay phát triển kinh tế. Nhìn chung, hội viên sử dụng vốn vay qua kênh của hội đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân tích cực, vượt khó mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2022, qua bình xét toàn Hội có 173.090 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt gần 70% so với số đăng ký.

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp hội nông dân còn tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới; phổ biến các cơ chế, chính sách của tỉnh, vận động hội viên, nông dân tham gia đóng

TIẾN DAT - NGUYỄN TRIỆU



Anh Nguyễn Văn Chuân (người bên phải) hợp tác cùng một số hộ dân xã An Đông (Quỳnh Phụ) thành lập Hợp tác xã Nông sản được liệu Đồng Tâm, hoạt động hiệu quả.

Hiệu quả mô hình cải cách hành chính công an cấp xã ở Hưng Hà

Sau thời gian nỗ lực triển khai thực hiện, mô hình cải cách hành chính (CCHC) công an cấp xã trên địa bàn huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trước đây, khi đi làm giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC), bà Hoàng Thị Tím ở thị trấn Hưng Hà thường mang tâm lý e ngại vì mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, những suy nghĩ của bà đã thay đổi sau khi được Công an thị trấn Hưng Hà đón tiếp, hướng dẫn, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa rất nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Bà Tím chia sẻ: Tôi rất ấn tượng khi thấy tư số tiếp công dân rất khang



Công an xã Thái Phương (Hưng Hà) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

trang, sạch đẹp. Các đồng chí công an hướng dẫn và giải quyết TTHC cho người dân rất tận tình, nhanh gọn, đúng quy định. Tôi mong các đồng chí tiếp tục phát

huy tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Cũng như thị trấn Hưng Hà, mô hình CCHC đang được triển khai hiệu quả tại Công an xã Thái Phương.

6 tháng cuối năm 2022, Công an xã đã giải quyết gần 600 TTHC liên quan đăng ký thường trú, tạm trú, nhập sinh, hộ khẩu, phòng cháy, chữa cháy, đăng ký

mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; phối hợp với công an huyện cấp, trả trên 3.300 thẻ căn cước công dân và nhiều loại thủ tục, giấy tờ khác. Đại úy Nguyễn Văn Huyền, Trưởng Công an xã cho biết: Ngay sau khi được Công an huyện chọn triển khai thí điểm, Công an xã Thái Phương đã tập trung bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị công nghệ thông tin để có thể tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tất cả các nội dung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng công an xã đều được niêm yết công khai để nhân dân tìm hiểu, theo dõi và thực hiện. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh giúp người dân tiếp cận TTHC của lực lượng công an. Cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách

nhiệm, khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhờ đó từ khi đưa vào hoạt động đến nay mô hình được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao. Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC của Công an xã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Mô hình còn góp phần xây dựng Công an xã vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay khi có kế hoạch của Công an tỉnh về nhân rộng mô hình CCHC công an cấp xã, Công an huyện Hưng Hà đã tập trung chỉ đạo, rà soát, triển khai thực hiện. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 5 công an xã, thị trấn đủ điều kiện xây dựng mô hình. Thượng tá Hà Văn Ba, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Để chủ trương về đích đúng tiến độ, Công an huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung phát huy yếu tố nguồn nhân lực về trình độ khoa học công nghệ, tranh thủ quy động kinh phí từ các nguồn để trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục

vụ quá trình CCHC tại công an cấp xã. Đơn vị cũng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức sinh động để nâng cao nhận thức cùng sự hợp tác, ủng hộ của nhân dân với mô hình. Thực hiện CCHC tại công an cấp xã được triển khai thí điểm tại Hưng Hà cũng đúng thời điểm chỉ trong thời gian ngắn đạt cao điểm "90 ngày đêm" triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc số hộ khẩu, số tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ do Bộ Công an phát động. Đó là điều kiện thực tế thuận lợi để lực lượng công an tại cơ sở có thêm những kinh nghiệm sinh động trong xử lý các TTHC. Công an huyện thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện và điều chỉnh, bổ sung những hạn chế để phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương thí điểm mô hình. Đồng thời, tiếp tục triển khai ứng dụng hiệu quả các

phần mềm đã cài đặt và tăng cường nghiên cứu ứng dụng các phần mềm mới để nâng cao hiệu quả công tác. Việc triển khai mô hình tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất, kinh doanh và giải quyết các TTHC nhanh chóng, thuận tiện, giảm phiền hà, chi phí, bảo đảm tỷ lệ cắt giảm lên đến 50% thời gian thực hiện giải quyết công việc so với trước đây. Qua việc triển khai mô hình CCHC công an cấp xã trên địa bàn huyện Hưng Hà thêm khẳng định tinh thần vì nhân dân phục vụ; đồng thời, tiếp tục thể hiện sự chính quy, hiện đại, tận tụy của lực lượng công an, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng CCHC tại cơ sở.

Những tín hiệu tích cực trong triển khai mô hình CCHC công an cấp xã là cơ sở để Công an huyện Hưng Hà tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá hiệu quả, củng cố và nhân rộng trên toàn địa bàn, góp phần từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

MINH HƯNG